



แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒



องค์การบริหารส่วนตำบลอุตุมพร
อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสาน และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการ ในแผนดำเนินงานประจำปีจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร
เมษายน ๒๕๖๒

ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ และประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเก็บรวบรวมโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดทำเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวได้ขอจากหน่วยงานในพื้นที่

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนดำเนินงานประจำปี

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำร่างแผนดำเนินงานประจำปี โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนที่ 3 การให้ความเห็นชอบแผนดำเนินงานประจำปี

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนำร่างแผนดำเนินงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนพิจารณาว่าร่างแผนดำเนินงานประจำปีและเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงานประจำปี

เพื่อให้งานโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณนั้นๆ ซึ่งจะไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนที่ 4 การประกาศแผนดำเนินงานประจำปี

เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบแผนดำเนินงานประจำปีแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนดำเนินงานประจำปี โดยให้ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

แผนดำเนินงานประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง
อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- ส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
- ก่อให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ

แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- (1) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561		พ.ศ. 2562											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ในชุมชน เช่น กลุ่มทอผ้า งบประมาณ 50,000 บาท	1 - 14	อบต.อุ้มผาง	←													→
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม กลุ่มสตรีตำบลอุ้มผาง งบประมาณ 30,000 บาท	1 - 14	อบต.อุ้มผาง	←													→
3	โครงการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรตามรอย เศรษฐกิจพอเพียง/อาชีพระยะสั้น	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพเช่น การแกะสลัก การทำขนม ฯลฯ งบประมาณ 500,000 บาท	1 - 14	อบต.อุ้มผาง				←				→						
4	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ นักเรียนในช่วงปิดเทอม	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและ ส่งเสริมอาชีพแก่นักเรียนช่วงปิด เทอม งบประมาณ 30,000 บาท	1-14	อบต.อุ้มผาง								←						→

แผนดำเนินงานประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร
อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

ผ 02 อุดหนุนหน่วยงานอื่น

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและบูรณาการ
เพื่อสนับสนุนหน่วยงานอื่น ในการร่วมกันบูรณาการ โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
- เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และความผูกพันระหว่างประชาชนและภาคราชการ

แนวทางการพัฒนาด้านสังคมชุมชน

(1) แนวทางการพัฒนาและอุดหนุน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเฝ้าไร่	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่า กาชาดอำเภอ/จังหวัดหนองคาย งบประมาณ 30,000 บาท	อำเภอ/ จังหวัด	อำเภอ/ จังหวัด				←									→
2	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเฝ้าไร่	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน กิจกรรมรับพิธี ราชพิธีงบบฯ 30,000 บาท	1 - 14	อบต.อุดมพร						←							→
3	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเฝ้าไร่	โครงการ 25 ตาสับประรด งบประมาณ 35,000 บาท	1 - 14	อำเภอเฝ้าไร่	←												→
										←							→

แบบ ผด. ๐๒/๑

ตัวอย่างการลงรายละเอียดในแบบ ผด.๐๒/๑เป็นแบบบัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ผ๐๘

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ตู้เหล็ก เก็บเอกสาร	แบบเปิดปิดบาน ๑ หลัง	๕,๐๐๐	อบต.อุดมพร	สำนักปลัด อบต./กองคลัง							←→					
๒	เก้าอี้ทำงาน	เก้าอี้ทำงานบริหาร ๑ ตัว	๔,๕๐๐	อบต.อุดมพร	สำนักปลัด อบต./								←→				
๓	พัดลมตั้งพื้น	พัดลมตั้งพื้น ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐	อบต.อุดมพร	สำนักปลัด อบต.								←→				
๔	โต๊ะทำงานแบบเหล็กขนาด ๗๕*๑๕๐ cm	แบบเหล็ก ๒ ตัว	๑๕,๐๐๐	อบต.อุดมพร	กองการศึกษา								←→				
๖	โต๊ะกินข้าวพร้อมเก้าอี้	จำนวน ๔ ตัว	๓๐,๐๐๐	อบต.อุดมพร	กองการศึกษา								←→				
๗	โต๊ะพับขนาด ½ เมตร	จำนวน ๑๐ ตัว	๘,๐๐๐	อบต.อุดมพร	กองการศึกษา									←→			
๘	ตู้เก็บเอกสาร	แบบบานทึบและใส ๔ หลัง	๑๘,๐๐๐	อบต.อุดมพร	กองการศึกษา									←→			

